



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
มันสำปะหลัง	1	ภาพข่าว :ต่อยอด	สยามรัฐ
เกษตรผสมผสาน	2	คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ดันเกษตรผสมผสานพื้นที่สูง	ไทยรัฐ
ผัก-ผลไม้ปลอดภัย	3	กสก.หนุนเกษตรกรปลูกผัก-ผลไม้ปลอดภัย ส่งตรงจากสวนถึงผู้ป่วย รพ.ราชวิถี	สยามรัฐ
	4	กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย	ข่าวสด
	5	กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย	มติชน
	6	กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย ส่งตรงจากสวนถึงผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี	ThailandPlus
	7	กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย ส่งจากสวนถึง รพ.	ไทยรัฐ
งานวันมะม่วง	8	กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53	GCC1111
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
มะยงชิด	9	มะยงชิดจังหวัดนนทบุรี อีกหนึ่งผลไม้ที่มีรสชาติดี ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกและแจ้งขึ้นทะเบียนปลูก พื้นที่จำนวน 55 ไร่ เกษตรกร 107 ครัวเรือน ปลูกมากที่สุดที่อำเภอปากเกร็ด	สยามท้องถิ่น
หอมหัวใหญ่	10	ผู้ว่าเชียงใหม่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ขายได้ราคา	กรมประชาสัมพันธ์
หอมแดง	11	สถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดงที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่	กรมประชาสัมพันธ์
เกษตรกรดีเด่น	12	เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต และให้กำลังใจเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนและสาขาอาชีพทำไร่ ในโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567	NBT Connex

<b>สยามรัฐ</b> Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,050	<b>Section:</b> First Section/เศรษฐกิจ <b>วันที่:</b> พุธ 13 มีนาคม 2567 <b>ปีที่:</b> 74 <b>ฉบับที่:</b> 25286 <b>Col.Inch:</b> 15.15 <b>Ad Value:</b> 15,907.50 <b>หน้า:</b> 12(กลาง) <b>ภาพขาว:</b> ต่อยอด <b>PRValue (x3):</b> 47,722.50 <b>คลิป:</b> สีสี่



**ต่อ ยอด :** บริษัท อูบล ไบโอบีโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE นำโดย สุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กัณฑ์พร กรรณสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ ต้อนรับ พีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมสรุปผลงานวิจัยการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน



## ดันเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง

ตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับชาวไทยภูเขา อาย์ทอเดเทค โนโลยีการผลิตด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานไปแล้ว 68,750 ราย ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เมืองหนาว พืชผักเมืองหนาวเกษตรผสมผสาน 9,091 ไร่ ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว 104 ไร่ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 556 กลุ่ม และส่งเสริมการสร้างเกษตรกรต้นแบบ 264 ราย

ส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพของ



พื้นที่ การนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง ทำให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ ทำให้สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร มีแปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชผักเมืองหนาว และพืชสมุนไพรในพื้นที่ กลายเป็นแหล่งกระจายพืชพันธุ์ดี มีเกษตรกรต้นแบบในการขยาย

ผลไปสู่ชุมชน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

นายหม่อมลา กมลลักษณะพงศ์ เป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ที่ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มาทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มจากการปลูกพืชผัก ถั่วฝักยาว และพืชผักที่ปลูกหมุนเวียนกัน รวมทั้งปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และจำหน่ายถั่วฝักยาวแก่ให้กรมพัฒนาที่ดิน รวมรายได้เฉลี่ยปีละ 150,000 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดในภาพรวมเกือบเท่าตัว นอกจากนี้ยังจำหน่ายข้าว พืชผัก ถั่วแดง ถั่วดำ และสุกร

และมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนภายในแปลง โดยทำปุ๋ยหมักจากกากถั่วแดง และนำมูลขี้ไก่ที่เลี้ยงไว้มาใช้ในแปลงข้าว แปลงพืชผัก ใช้แทนแฉะเป็นอาหารสุกรและปลา ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีละ 6,000 บาท จนได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในปี 2564 และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ.

**ส-เล-๓**

นิทรรศน์ นิทรรศการ  
 ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย

# สยามรัฐ

Chang Chulabhapintha สถาบัน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

## กสท.หนุนเกษตรกรปลูกผัก-ผลไม้ปลอดภัย ส่งตรงจากสวนถึง ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี



วันที่ 14 มิ.ค.67 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด





ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ส่งเสริม พัฒนา และดูแลในการวางแผนการผลิตสินค้าปลอดภัย มีปริมาณคุณภาพต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด มีตลาดจำหน่ายผักผลไม้ที่แน่นอน เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ผ่านโครงการฝักร่วมใจผักปลอดภัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่ต้องการสินค้าปลอดภัย คือ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายในการเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมทั้งยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการรับซื้อผลผลิตผัก ผลไม้ จากเกษตรกรโดยตรง ประกอบด้วย ผลไม้ เช่น สับปะรด กล้วย เงาะ ส่วนพืชผักจะประกอบด้วยผักผล เช่น แตงกวา พริกทอง มะเขือ และผักใบ เช่น ผักกาดหอม ผักชี กระหน้า เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS หรือหรือเกษตรกรคัดสรรรับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรหัสสินค้าหรือ QR Code ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน กำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าให้โรงพยาบาล ให้มีการปฏิบัติที่ดีตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต่อไป



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพืชผักที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อนำส่งให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ส่วนหนึ่งมาจากแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ โดยสมาชิกในกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน GAP มากกว่าร้อยละ 80 และมีการสุ่มตรวจสอบเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักของโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม





## กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผัก ผลไม้ปลอดภัย

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด



ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ส่งเสริม พัฒนา และดูแลในการวางแผนการผลิตสินค้าปลอดภัย มีปริมาณคุณภาพต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด มีตลาดจำหน่ายผักผลไม้ที่แน่นอน เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ผ่านโครงการฝักร่วมใจผักปลอดภัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่ต้องการสินค้าปลอดภัย คือ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายในการเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมทั้งยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการรับซื้อผลผลิตผักผลไม้ จากเกษตรกรโดยตรง ประกอบด้วย ผลไม้ เช่น สับปะรด กล้วย เงาะ ส่วนพืชผักจะประกอบด้วยผักผล เช่น แตงกวา พริกทอง มะเขือ และผักใบ เช่น ผักกาดหอม ผักชี คะน้า เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS หรือหรือเกษตรกรคัดสรรรับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรหัสสินค้าหรือ QR Code ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน กำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าให้โรงพยาบาล ให้มีการปฏิบัติที่ดีตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต่อไป

**รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพืชผักที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อนำส่งให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี ส่วนหนึ่งมาจากแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ โดยสมาชิกในกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน GAP มากกว่าร้อยละ 80 และมีการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักของ โรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



# มติชน

## กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ ปลอดภัย

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด



ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ส่งเสริม พัฒนา และดูแลในการวางแผนการผลิตสินค้าปลอดภัย มีปริมาณคุณภาพต่อเนื่อง สอดคล้อง

กับข้อมูลด้านการตลาด มีตลาดจำหน่ายผักผลไม้ที่แน่นอน เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ผ่านโครงการฝักร่วมใจฝักปลอดภัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่ต้องการสินค้าปลอดภัย คือโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายในการเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมทั้งยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการรับซื้อผลผลิตผัก ผลไม้ จากเกษตรกรโดยตรง ประกอบด้วย **ผลไม้** เช่น สับปะรด กัลล้วย เงาะ ส่วน **พืชผัก** จะประกอบด้วย **ผักผล** เช่น แดงกวาง พักทอง มะเขือ และ **ผักใบ** เช่น ผักกาดหอม ผักชี กระน้ำ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ **GAP** การรับรองแบบมีส่วนร่วม **PGS** หรือหรือเกษตรกรคัดสรรรับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรหัสสินค้าหรือ **QR Code** ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน กำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าให้โรงพยาบาล ให้มีการปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต่อไป

#### Advertisement

**รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพืชผักที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อนำส่งให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี ส่วนหนึ่งมาจากแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ โดยสมาชิกในกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน **GAP** มากกว่าร้อยละ **80** และมีการสุ่มตรวจสอบสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักของโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย ส่งตรงจากสวนถึงผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถี

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด







ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ส่งเสริมพัฒนา และดูแลในการวางแผนการผลิตสินค้าปลอดภัย มีปริมาณคุณภาพต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด มีตลาดจำหน่ายผักผลไม้ที่แน่นอน เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ผ่านโครงการฝักร่วมใจผักปลอดภัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่ต้องการสินค้าปลอดภัย คือโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายในการเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมทั้งยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการรับซื้อผลผลิตผัก ผลไม้ จากเกษตรกรโดยตรง ประกอบด้วย ผลไม้ เช่น สับปะรด กะล่ำ เงาะ ส่วนพืชผักจะประกอบด้วยผักผล เช่น แตงกวา พริกทอง มะเขือ และผักใบ เช่น ผักกาดหอม ผักชี คะน้า เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS หรือหรือเกษตรกรคัดสรรรับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรหัสสินค้าหรือ QR Code ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน กำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าให้โรงพยาบาลให้มีการปฏิบัติที่ดีตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต่อไป





รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพืชผักที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อนำส่งให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ส่วนหนึ่งมาจากแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ โดยสมาชิกในกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน GAP มากกว่าร้อยละ 80 และมีการสุ่มตรวจสอบสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักของโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย ส่งจากสวนถึง รพ.

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งตรงจากสวนถึงผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต และมีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมา

เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น



กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสินค้า

เกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือ

กับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ส่งเสริม พัฒนา และดูแลในการวางแผนการผลิตสินค้าปลอดภัย มีปริมาณคุณ

ภาพต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด มีตลาดจำหน่ายผักผลไม้ที่แน่นอน เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ผ่านโครงการฝักร่วมใจผักปลอดภัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่ต้องการสินค้าปลอดภัย คือโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายในการเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมทั้งยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการรับซื้อผลผลิตผัก ผลไม้ จากเกษตรกรโดยตรง ประกอบด้วย ผลไม้ เช่น สับปะรด ถั่วฝักยาว ส่วนพืชผักจะประกอบด้วยผักผล เช่น แตงกวา พริกทอง มะเขือ และผักใบ เช่น ผักกาดหอม ผักชี คะน้า ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS หรือหรือเกษตรกรคัดสรร รับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรหัสสินค้าหรือ QR Code ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน กำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าให้โรงพยาบาล ให้มีการปฏิบัติที่ดีตั้งแต่ กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพืชผักที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อนำส่งให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ส่วนหนึ่งมาจากแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ โดยสมาชิกในกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มากกว่าร้อยละ 80 และมีการสุ่มตรวจสอบเคมีตกค้างในตัวอย่าง ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักของโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ผลิต พืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



## กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

### • กิจกรรมภายในงาน

- ชม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร
- ชิม มะม่วงแปดริ้วหลากสายพันธุ์ ข้าวเหนียวมะม่วง อาหารและของดีเมืองแปดริ้ว
- ชี้อป มะม่วงคุณภาพ จากสวนเกษตรกร ผลิตภัณฑกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
- แอร์ ถ่ายรูปและ Check in เมื่อมาเที่ยวงาน รับของที่ระลึกสมนาคุณ
- ไร้เงินสด สแกนจ่ายได้ทุกร้านค้าภายในงาน

### • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511635 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ขอเชิญเที่ยวงาน  
**งานวันมะม่วง และของดีเมืองแปดริ้ว** ครั้งที่ 53  
วันที่ 29 มี.ค. - 7 เม.ย. 2567

**ชม** การประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร

**ชิม** มะม่วงแปดริ้วหลากสายพันธุ์ ข้าวเหนียวมะม่วง อาหารและของดีเมืองแปดริ้ว

**ชี้อป** มะม่วงคุณภาพ จากสวนเกษตรกร ผลิตภัณฑกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

**11635** ถ่ายรูปและ Check in เมื่อมาเที่ยวงาน รับของที่ระลึกสมนาคุณ

**ไร้เงินสด** สแกนจ่ายได้ทุกร้านค้าภายในงาน

ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เวลา 9.00-21.00 น.

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511635 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53





## มะขงชิดจังหวัดนนทบุรี อีกหนึ่งผลไม้ที่มีรสชาติดี ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกและแจ้งขึ้นทะเบียนปลูก พื้นที่จำนวน 55 ไร่ เกษตรกร 107 คน ครัวเรือน ปลูกมากที่สุดที่อำเภอปากเกร็ด

\*\*\*\*\*นนทบุรี...ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ อ่อนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และนางพลัส ริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี และคณะ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเขียนสวนคุณแผ่นดิน ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกรวย และนับเป็นอีกสวนที่ขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพทุเรียน แต่ผลไม้นชนิดอื่นก็มีคุณภาพไม่แพ้กัน มะขงชิดพันธุ์ทุลเกล้าที่สวนคุณแผ่นดิน มีรสหวานและมีกลิ่นหอม เนื้อจะแน่น แต่ไม่แฉะ เปลือกมียางน้อย ลักษณะภายนอกผลและผิวสวยงาม เรียบเนียน สีส้มเสมอกันทั่วทั้งลูก ปลูกและดูแลอย่างดีทุกลูก เป็นผลไม้ที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งอย่างนอกจากทุเรียน

\*\*\*\*\*นายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี เจ้าของสวนคุณแผ่นดิน เล่าให้ฟังว่า ที่สวนนอกจากปลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์แล้ว มะขงชิดพันธุ์ทุลเกล้า ก็เป็นผลไม้ที่มีออกจำหน่ายทุกปี ปลูกไว้ทั้งหมดประมาณ 80 ต้น และมะขงชิดที่สวน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบรนด์ “นนทบุรีการ์นต์” เมื่อปี 2565 มะขงชิดที่สวนปลูกแบบอินทรีย์ล้วนๆ ปลูกแบบผสมผสาน กับพืชหลัก สำหรับปีนี้ผลผลิตออกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้ ปกติที่สวนคุณแผ่นดินจะคัดมะขงชิดทุกลูกอย่างดี บรรจุใส่ภาชนะ ชะลอมไม้ไผ่สานแบบสวยงาม ขายกิโลกรัมละ 300 – 500บาท

\*\*\*\*\*นายชคดี เล่าเพิ่มเติมว่า สำหรับเทคนิคพิเศษที่ทำให้ผล และผิวมะขงชิดเรียบเนียน มีความนวลสวยสม่ำเสมอ คือ ที่สวนจะทำการห่อมะขงชิดทุกลูกด้วยถุงตาข่ายที่มีความถี่ มีประโยชน์คือ ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชตัวเล็กๆ ไปได้ สามารถมองเห็นผลได้ชัดเจนว่าสุกพอดี พร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวหรือไม่ โดยไม่ต้องเปิดดูเหมือนการห่อกระดาษทึบ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ และการห่อทำให้มีความนวล ก็คือ ฟิล์มที่เคลือบขาวๆ รอบผลไม่เปลือกบางๆ ช่วยปกป้องลูกผลมะขงชิดให้มีรสชาติดี โดยต้นทุนถุงตาข่ายดังกล่าว ราคาใบละ 1.25 บาท อาจจะราคาสูง เพราะเราห่อทุกลูกทั้งสวน แต่สามารถซักทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ในปีต่อไปได้ ปกติที่สวนถุงตาข่ายสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 3 ครั้ง จึงทำการเปลี่ยนใหม่ ถ้าเทียบกับอายุการใช้งานแล้วถือว่าคุ้มค่า เพราะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ผลสวย ทำให้ได้ราคาดี



## ผู้ว่าเชียงใหม่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ขายได้

### ราคา

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง นายประเสริฐ พรหมวรรณเกษตรอำเภอฝาง ให้ข้อมูล คำเนินการ ณ วิทยาลัยชุมชนผู้ปลูกและค้าหอมหัวใหญ่ ม.3 ตำบลแม่อู่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝางจำกัด ม.1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ส้ม ลิ้นจี่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และช่วงปัจจุบันนี้ผลผลิตที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดคือ หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอมหัวใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 6,220 ไร่ เป็นอันดับต้นของประเทศ คาดว่าปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาด 29,143 ตันและปลูกมากที่สุดที่อำเภอฝาง จำนวน 2,700 ไร่ และปัจจุบันอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

โดยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ในพื้นที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีเป้าหมายซื้อจำนวน 5,000 ตัน และในภาพรวมราคาพืช 3 หัวได้ขยับดีขึ้น โดยความร่วมมือ ของทีมเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดและพาณิชยจังหวัดติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรรวมถึงหอมหัวใหญ่ ซึ่งพาณิชยจังหวัด กรมการค้าภายในได้ประสานผู้ประกอบการได้เข้าตั้งจุดรับซื้อที่อำเภอแม่อว้าง คำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและได้เปิดจุดรับซื้อที่อำเภอฝางเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต และขอเชิญชวนผู้บริโภคอุดหนุนสินค้าเกษตรที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่คุณภาพ ที่ทยอยให้ผลผลิตในช่วงเวลานี้เพื่ออุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยเป็นกำลังใจแก่เกษตรกร



## สถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดงที่อำเภอคอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่

9/03/2567 | 310 |

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดงคุณภาพ ที่อำเภอคอยเต่า

นายเจริญ พิมพ์ชวลิต เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดงในพื้นที่อำเภอคอยเต่า ซึ่งมีพื้นที่ปลูกหอมแดง 1,076 ไร่ เป็นพื้นที่ผลิตหอมแดงคุณภาพแหล่งใหญ่ โดยเกษตรกรอำเภอคอยเต่าจะทำการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนเปลี่ยนชนิด เช่น จะปลูกหอมแดง สลับข้าวโพด ถั่วแระญี่ปุ่น มันม่วง เป็นต้น ทำให้ไม่เกิดการสะสมของโรค และแมลง ซึ่งการปลูกหอมแดงในพื้นที่ค่อนข้างให้ผลผลิตสูงบางพื้นที่สูงถึง 10,000 กิโลกรัมต่อไร่ และในปีการผลิตนี้ เกษตรกรได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ สร้างรายได้แก่ภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอคอยเต่าไม่ต่ำกว่า 72 ล้านบาท

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกหอมแดง จำนวน 8,827 ไร่ ผลผลิตประมาณ 32,028 ตัน ปลูกมากที่อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง สอด และคอยเต่า สำหรับระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง แหล่งหัวพันธุ์นำมาจากจังหวัดอุดรธานี ในส่วนของราคาจะอยู่ที่ระยะเวลาที่หอมแดงให้ผลผลิต สำหรับในช่วงนี้อยู่ที่ 13.7 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ เกษตรกรจะเก็บดอกหอมจำหน่ายในช่วงพัฒนาหัวเป็นผลพลอยได้ ประมาณ 4 ครั้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 - 40 บาท เพราะการเด็ดดอกหอมออกนั้น จะทำให้หอมแดงที่ได้มีขนาดหัวใหญ่ น้ำหนักดี



เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต และให้กำลังใจเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนและสาขาอาชีพทำไร่ ใน โอกาสเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี **2567**



วานนี้ **13 มีนาคม 2567** นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต นำโดย นางอมรรัตน์ ลิ้มปัสุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง และร่วมให้กำลังใจเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพสวน นางวันเพ็ญ สนลอย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสาขาอาชีพทำไร่ นายไพฑูลย์ มีสนม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี **2567**